

Số: /BC-SVHTTDL

Lai Châu, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải) báo cáo kết quả công tác phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu, cụ thể như sau:

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Công tác tổ chức giải nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả của Báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải, lực lượng, an ninh, y tế, lễ tân, phục vụ, thanh niên tình nguyện trong quá trình tổ chức giải đã bám sát Kế hoạch, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

2. Khó khăn

Lần đầu tổ chức một sự kiện thu hút lượng người lớn đến với Lai Châu trong cùng một thời điểm, trong khi đó số lượng khách sạn, nhà nghỉ, phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu của vận động viên và du khách. Do đó công tác đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu khách mời, vận động viên và du khách có lúc gặp khó khăn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện

Căn cứ các văn bản và nội dung phối hợp tổ chức giải giữa UBND tỉnh với Tổng cục Thể dục Thể thao và Báo Tiền Phong, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch

phối hợp đăng cai tổ chức giải; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban, văn bản huy động lực lượng tham gia các hoạt động và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức đảm bảo các hoạt động thông suốt, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

2. Công tác truyền thông về giải

2.1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Báo Tiền Phong quay phim cảnh, cung đường của Lai Châu để xây dựng các clip giới thiệu về giải, ý nghĩa của huy chương và áo thi đấu tại giải; mô phỏng cung đường chạy và các thông tin liên quan đến điểm cơ sở lưu trú, ăn nghỉ, di chuyển, điểm thăm quan du lịch của tỉnh để thông tin đến vận động viên, du khách và các cơ quan báo, đài Trung ương tại buổi họp báo tổ chức tại Hà Nội và đăng tải trên chuyên trang của Báo Tiền Phong và fanpage của giải. Qua thống kê đến nay có trên 600 tin, bài, ảnh, clip truyền thông về giải đăng tải trên Báo Tiền Phong và các báo lớn của Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp, cập nhật các thông tin về giải đăng tải thường xuyên trên Fanpage, zalo của UBND tỉnh và Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh với trên 500 tin, ảnh, video... thu hút trên 42.000 lượt người theo dõi, Có tin bài đạt đến trên 600 lượt chia sẻ: như Thông báo về hành trình, giá cước vận tải; Video Lai Châu-Những nẻo biên cương với 91,2 nghìn lượt xem, trên 234.700 lượt người tiếp cận.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã xây dựng baner, chuyên mục riêng để tuyên truyền về Giải. Trong đó, đã thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải; thông tin về chuỗi các hoạt động trước, trong và sau khi diễn ra Giải với trên 325 tin, bài, ảnh, phóng sự, video... thu hút gần 30.000 lượt xem. Có tin, bài có lượt xem lên tới gần 3.500 lượt xem như: Vận động viên, du khách đến tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 tại Lai Châu có nhu cầu đăng ký dịch vụ ăn, nghỉ, xe khách, giải đáp thắc mắc thì truy cập vào đây!; Lai Châu đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023... Với việc thông tin xuyên suốt chuỗi các sự kiện diễn ra Giải, ghi nhận những cảm nhận, đánh giá của vận động viên, du khách đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong Nhân dân, du khách, vận động viên trong và ngoài nước...

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng trên 150 tin, bài, phóng sự chuyên đề, Báo Lai Châu xây dựng trên 100 tác phẩm, tin bài truyền thông về giải. Ngoài ra, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phối hợp với Ban Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam xây dựng 05 tin về hoạt động của giải phát trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 27/3/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viettel thiết lập hệ thống tin nhắn qua điện thoại gửi đến 5.505 thuê bao Viettel khi vào địa phận tỉnh Lai Châu với nội dung “*chào mừng quý khách đến với tỉnh Lai Châu, để biết thông tin về các điểm du lịch của Lai Châu vui lòng truy cập vào cổng thông tin du lịch của tỉnh ww.dulich.laichau.gov.vn*” để quảng bá và hỗ trợ thông tin du lịch cho du khách.

2.2. Truyền thông trực quan

Để tạo khí thế và nhận diện về giải, Báo Tiền Phong đã trao tặng 2.400 lá cờ Tổ quốc. Tỉnh đoàn Lai Châu huy động lực lượng đoàn viên thanh niên cầm 1900 lá cờ trên các tuyến đường chạy. Đồng thời, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thi công và treo 60 băng rôn; 500 phướn dọc trên các tuyến phố của thành phố Lai Châu.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thêm khu Check in để giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên và sâm Lai Châu đặt tại trung tâm Quảng trường Nhân dân tỉnh để VĐV và du khách thăm quan chụp ảnh.

3. Công tác đảm bảo an ninh, y tế

3.1. Công tác an ninh

- Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chủ động nắm bắt tình hình, triển khai phương án và tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động trước, trong và sau giải. Các lực lượng đã huy động 02 xe ô tô, 12 xe mô cùng 350 cán bộ tham gia đảm bảo an ninh, an toàn đường chạy, phân luồng giao thông. Trong đó: 100 cán bộ tham gia bảo đảm an ninh từ ngày 22/3 - 25/3/2023; riêng ngày thi đấu huy động 250 cán bộ tham gia; sau khi kết thúc thời gian thi đấu các lực lượng tiếp tục được phân công xuống các địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách tham gia thăm quan du lịch tại tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Lai Châu đã phân luồng giao thông phục vụ tổ chức giải. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh bố trí phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ điều phối giao thông tại điểm xuất phát, đích và dọc theo tuyến đường chạy, địa điểm khai mạc, bế mạc giải, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức giải.

3.2. Công tác Y tế

- Công tác đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm

Trước thời gian diễn ra giải, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát 155 cơ sở (03 nhà hàng trong khách sạn; 86 nhà hàng dịch vụ ăn uống, 66 cơ sở thức ăn đường phố). Tổ chức cho 193 cơ sở (118 cơ sở dịch vụ ăn uống; 75 cơ sở thức ăn đường phố) ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực hiện kiểm thực 3 bước theo quy định và kiểm tra các điều kiện của cơ sở, đồng thời kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở. Giám sát chặt chẽ quá trình nhập thực phẩm, tổ chức chế biến, tiến hành lấy mẫu thực phẩm chín bảo quản, vận chuyển về Chi cục An toàn thực phẩm bảo quản, lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Trong thời gian diễn ra giải không để xảy ra ca, vụ ngộ độc thực phẩm.

- Công tác đảm bảo y tế cho giải

Sở Y tế phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Báo Tiền Phong, các bác sỹ bệnh viện Quân y 175 xây dựng kế hoạch, phương án thiết lập bệnh viện dã chiến, huy động tập huấn chuyên môn cho lực lượng y tế; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị đầy đủ lượng thuốc, vật tư, thiết bị y tế và phương tiện... để sẵn sàng cấp cứu, điều trị vận động viên, người bệnh theo các tình huống.

Trong quá trình tổ chức giải không xảy ra các tình huống nguy cấp về y tế.

4. Công tác huy động lực lượng phục vụ

Ban Tổ chức huy động 444 người là cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên tham gia các tổ phục vụ giải; 433 người tham gia lực lượng an ninh, y tế và 117 công chức, viên chức chuyên ngành thể thao tham gia lực lượng trọng tài của giải; huy động 1.300 người tham gia chạy đồng hành; 286 sỹ quan, chiến sỹ lực lượng quân đội, biên phòng, công an tham gia Lễ thượng cờ; bố trí 06 điểm cổ vũ cho vận động viên với khoảng 60 người tham gia; huy động được 1.608 phòng nghỉ trong nhân dân phục vụ vận động viên và du khách về tham dự giải.

Ngoài ra Tỉnh đoàn Thanh niên đã huy động 187 đoàn viên thanh niên để thành lập các đội thanh niên xung kích tham gia cắm 1.900 lá cờ Tổ quốc trên các tuyến chạy của giải, phối hợp tổ chức dọn vệ sinh trên toàn thành phố; huy động 162 đoàn viên để thành lập các tổ xe ôm tình nguyện tham gia tư vấn, hỗ trợ, vận chuyển miễn phí (xe ôm miễn phí) cho gần 3.000 lượt vận động viên, du khách tham gia giải tại Lai Châu.

5. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho tổ chức giải

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thực hiện lắp đặt các khu kỹ thuật (Khu làm việc của BTC, khu vực phát số đeo VĐV, khu vực gửi và trả đồ cho VĐV, khu vực làm việc của trọng tài, khu vực làm việc của bộ phận tính điểm điện tử, khu vực phát thưởng, kho lưu đồ của BTC, khu vực Y tế, an ninh, khu vực triển lãm, thông tin giải, khu vực hồi phục sau thi đấu cho VĐV) và hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, tiến độ phục vụ công tác tổ chức giải.

Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu tiến hành chỉnh trang đô thị, sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, sửa chữa mặt đường (đoạn qua

bản Gia Khâu II thuộc xã Sùng Phài); mua sắm, lắp đặt, vận hành 20 buồng vệ sinh công cộng tại khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh; 10 buồng vệ sinh công cộng dọc tuyến đường chạy.

Công ty điện lực tỉnh, Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo điện, nước cho các hoạt động của giải.

6. Công tác hậu cần, lễ tân

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng phương án bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu, khách mời về tham dự giải. Thành lập các tổ lễ tân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, hỗ trợ các đoàn đại biểu từ lúc đến tỉnh Lai Châu cho đến khi đại biểu rời khỏi tỉnh.

Đa số các tổ lễ tân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng cho khách mời về tinh thần mến khách của Lai Châu.

7. Các hoạt động hưởng ứng tại giải

7.1. Lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu

07h30 sáng ngày 25/3/2023, Lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu đã được tổ chức một cách trang trọng. Dự Lễ dâng hoa có đồng chí Giàng Páo Mỹ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đại biểu, khách mời, các đoàn vận động viên tham dự giải.

7.2. Lễ thượng cờ Tổ quốc

08h00 ngày 25/3/2023, Lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm với sự tham gia của 286 sỹ quan, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (184 sỹ quan, chiến sỹ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (51 sỹ quan, chiến sỹ), Công an tỉnh (51 sỹ quan, chiến sỹ).

Dự Lễ thượng cờ có đồng chí Giàng Páo Mỹ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đại biểu, khách mời, trọng tài, trưởng đoàn, Huấn luyện viên, vận động viên, nhân dân và du khách.

7.3. Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng giải

Chương trình được tổ chức vào 20h00 ngày 25/3/2023 gồm các nội dung chính: Các tiết mục ca, múa nhạc mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Lai Châu; Các tiết mục song ca, ca ngợi đất nước, quê hương do Hoa hậu và ca sỹ của đoàn nghệ thuật tỉnh biểu diễn; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh do các diễn viên của Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật

tỉnh thực hiện và trình diễn trang phục dân tộc cách điệu do các Hoa hậu, Á hậu thực hiện.

Chương trình giao lưu văn nghệ đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân tham gia và được phát trực tiếp trên fanpage của giải góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế.

7.4. Tổ chức khu trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp

Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 20 gian hàng của cho 56 chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cho du khách. Trong đó có 18 chủ thể đã gửi sản phẩm cho Ban Tổ chức làm quà tặng cho đại biểu, vận động viên về tham dự giải.

Khu gian hàng OCOP đã thu hút đông đảo vận động viên và du khách đến thăm quan, mua sắm.

7.5. Khu ẩm thực

Ngoài việc tăng cường khu ẩm thực tại Chợ đêm San Thành và Phố đi bộ Hoàng Diệu, UBND thành phố Lai Châu dàn dựng và huy động 07 nhà hàng phục vụ tại khu vực bên trong của Trung tâm thương mại; 15 hộ kinh doanh đồ ăn nhanh, nước giải khát phục vụ tại sân phía ngoài của Trung tâm thương mại tỉnh và 109 hộ bán đồ ăn nhanh tại khu vực Quảng Trường Nhân dân tỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho vận động viên và du khách.

7.6. Khu trò chơi dân gian

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Khu trưng bày, giới thiệu, trình diễn văn hoá, trò chơi dân gian của một số dân tộc, bao gồm:

- Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa các dân tộc.
- + Trưng bày không gian văn hóa dân tộc Giáy (công cụ lao động, nghề nấu rượu, sản phẩm nghề dệt...). Tái hiện, trình diễn nghề làm giày, nghề dệt.
- + Giới thiệu không gian nhạc cụ các dân tộc.
- + Trưng bày không gian văn hóa dân tộc Mông: Nghề dệt, công cụ săn bắt tái hiện trình diễn vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, tái hiện nghề xây ngô thủ công.
- Tổ chức không gian ẩm thực dân tộc Giáy.
- + Trải nghiệm công đoạn tráng bánh phở, thưởng thức phở dân tộc Giáy.
- + Trình diễn giã bánh dày, làm bánh bồng.
- Giới thiệu lễ hội và trò chơi dân gian của một số đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Trải nghiệm các trò chơi dân gian: Đu quay, bập bênh, cà kheo, ném pao, ném còn, nhảy sạp, cầu lông gà.

+ Trưng bày hiện vật không gian ngoài trời (cối giã gạo nước, cối xay, thuyền đuôi én)

+ Tái hiện di sản văn hóa dân tộc Giáy: Trích đoạn Nghi thức Then (cầu may) và Lễ hội Tú Tý; trình diễn các tiết mục văn nghệ dân ca, dân vũ, pí kẻo.

Kết quả thu hút được hơn 4.000 lượt khách đến tham gia tham quan, trải nghiệm.

7.7. Không gian trưng bày hoa lan

Câu lạc bộ Hoa lan và Hội sinh vật cảnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã dàn dựng 450m² khung nhà tiền chế trưng bày trên 700 tác phẩm hoa Lan của Lai Châu tại khu vực trung tâm Quảng trường Nhân dân tỉnh phục vụ cho vận động viên, du khách thăm quan, chụp ảnh.

8. Hoạt động thiện nguyện và tham quan trải nghiệm các điểm du lịch

- Sáng ngày 24/3/2023 Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu và Báo Tiền Phong cùng với các Hoa hậu, Á hậu thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ tại đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ: Trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Túc đưng nước Tân Á Đại thành (Trị giá khoảng 200 triệu); Trao tặng Đồn Biên phòng Huổi Luông 01 xe máy Honda và 01 máy lọc nước; trao tặng Trường tiểu học Huổi Luông 01 máy lọc nước và vở học sinh.

- Chiều 24/3/2023: Báo Tiền Phong và các Hoa hậu tham dự lễ hội Áp Phô Chiêng và giao lưu, chụp ảnh với nhân dân bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ; thăm và tặng 06 máy lọc nước, 400 quyển vở học sinh cho cụm Trường Sùng Phài, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

- Sáng ngày 25/3/2024: Báo Tiền Phong và Agribank cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham dự lễ phát động trồng cây và trao tặng 01 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu để mua cây xanh.

- Chiều ngày 25/3/2023 các Hoa hậu thăm quan vườn sâm tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường và trải nghiệm một số điểm du lịch gần thành phố Lai Châu.

9. Khai mạc và tổ chức thi đấu các nội dung

- 05h25', ngày 26/3/2023: Tổ chức Lễ Chào cờ, hát Quốc ca với sự tham gia của trên 4.000 vận động viên và 1.300 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang. Lễ thượng cờ đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Việt Nam là giải chạy có số lượng vận động viên tham gia Chào cờ và hát Quốc ca trên quảng trường đông nhất Việt Nam.

- Từ 05h30' ngày 26/3/2023 thi đấu 03 cự ly: 42.195km, 21.1.km, 10km; Từ 09h05' thi đấu cự ly 5km. Kết quả thi đấu của các vận động viên: *(có biểu chi tiết kèm theo)*.

- Từ 08h30' - 09h00': Tổ chức nghi lễ khai mạc giải và chương trình chạy đồng hành hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân với trên 1.300 người tham gia.

10. Công tác thi đua khen thưởng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tặng bằng khen cho: 28 vận động viên đạt giải nhất các cự ly; 46 tập thể và 12 cá nhân thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Báo Tiền Phong, các đoàn có trên 50 vận động viên và các nhà tài trợ, đồng hành cùng giải; 34 tập thể và 90 cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức giải.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu được thực hiện một cách thống nhất, khoa học, kỹ lưỡng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, sự vào cuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông và đặc biệt là có sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể Nhân dân trên địa bàn.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu được tổ chức thành công, an toàn với các nội dung thi đấu chính thức và rất nhiều hoạt động đồng hành thiết thực, ý nghĩa như: Lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Lai Châu; Lễ thượng cờ Tổ quốc; Lễ chào cờ, hát quốc ca được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là giải chạy có số lượng vận động viên tham gia chào cờ và hát quốc ca trên quảng trường đông nhất Việt Nam; các không gian văn hoá, ẩm thực, triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh và nhiều các hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ phối hợp với địa phương tổ chức. Qua đó đã để lại dấu ấn sâu đậm cho đại biểu, vận động viên, du khách về một Lai Châu giàu tiềm năng du lịch với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, văn hoá đậm đà bản sắc và con người thân thiện mến khách.

2. Tồn tại hạn chế

- Do lượng khách đến Lai Châu đông, lượng phòng khách sạn hạn chế nên việc đặt phòng cho đại biểu, khách mời gặp khó khăn. Trong quá trình thực hiện có nhiều đoàn khách phát sinh dẫn đến việc có thời điểm thiếu phòng khách sạn cho đại biểu.

- Một số ít công chức được giao nhiệm vụ lễ tân chưa sâu sát với nhiệm vụ, chưa thực hiện hiện đúng tinh thần theo hỗ trợ, đón tiếp khách từ lúc đến Lai Châu cho đến khi khách rời khỏi Lai Châu. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở rút kinh nghiệm.

- Một số trọng tài địa phương được trung tập tham gia hỗ trợ giải còn thiếu về kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chưa được tập huấn kỹ nên còn một số sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã họp, phân tích và rút kinh nghiệm.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả công tác phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thể dục Thể thao và các cơ quan liên quan./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lai Châu (B/c);
- Tổng cục Thể dục thể thao (B/c);
- Vụ Thể thao thành tích cao I (B/c);
- Báo Tiền Phong;
- Liên đoàn Điền kinh Việt Nam;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, QLTDTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Kháng

BIỂU TỔNG HỢP

**Kết quả thi đấu của các vận động viên, đội đạt thành tích tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài
Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-SVHTTDL ngày tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Stt	Đối tượng	Cự ly thi đấu	Nội dung thi đấu	Cá nhân - Tên đội	Đạt giải
1	Hệ nâng cao	Marathon (42,195km)	Cá nhân Nam Tuyển	Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh - Tỉnh Bình Phước	Nhất
				Vận động viên Nguyễn Văn Lai - Đoàn Quân đội	Nhì
				Vận động viên Mai Quý Phong - Tỉnh Quảng Bình	Ba
			Cá nhân Nữ Tuyển	Vận động viên Lê Thị Tuyết - Tỉnh Phú Yên	Nhất
				Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa - Tỉnh Bình Phước	Nhì
				Vận động viên Bùi Thị Thu Hà - Tỉnh Thanh Hóa	Ba
2	Hệ nâng cao	Bán Marathon (21,1km)	Cá nhân Nam Tuyển	Vận động viên Triệu Tiến Luyện - Tỉnh Bình Thuận	Nhất
				Vận động viên Vòng Vành Long - Tỉnh Lâm Đồng	Nhì
				Vận động viên Nguyễn Lê Hoàng Vũ - Tỉnh Khánh Hòa	Ba
			Cá nhân Nữ Tuyển	Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ - Tỉnh Bình Định	Nhất
				Vận động viên Bàn Thị Vân - Tỉnh Bình Phước	Nhì
				Vận động viên Phạm Huỳnh Yến Thư - Tỉnh Phú Yên	Ba
3	Hệ nâng cao	10km	Cá nhân Nam Tuyển	Vận động viên Đỗ Quốc Luật - Đoàn Quân đội	Nhất
				Vận động viên Nguyễn Trung Cường - Tỉnh Hà Tĩnh	Nhì
				Vận động viên Lê Tiến Long - Tỉnh Hà Tĩnh	Ba
			Cá nhân Nam Trẻ	Vận động viên Bá Văn Hân - Đoàn Quân đội	Nhất

Stt	Đối tượng	Cự ly thi đấu	Nội dung thi đấu	Cá nhân - Tên đội	Đạt giải
				Vận động viên Hoàng Việt Vỹ Ly - Tỉnh Bắc Giang	Nhì
				Vận động viên Nguyễn Thành Đạt - Tỉnh Gia Lai	Ba
4	Hệ nâng cao	5km	Cá nhân Nữ Tuyển	Vận động viên Nguyễn Thị Oanh - Tỉnh Bắc Giang	Nhất
				Vận động viên Phạm Thị Huệ - Tỉnh Quảng Ninh	Nhì
				Vận động viên Đoàn Thị Hằng - Tỉnh Quảng Ninh	Ba
			Cá nhân Nữ Trẻ	Vận động viên Nguyễn Thị Ninh - Đoàn Quân đội	Nhất
				Vận động viên Lê Thị Thanh Nga - Tỉnh Hà Tĩnh	Nhì
				Vận động viên Hàn Thị Bích Thư - Đoàn Quân đội	Ba
5	Hệ nâng cao		Đồng đội Nam Tuyển	Đoàn Quân đội	Nhất
				Tỉnh Đồng Nai	Nhì
				Thành phố Hà Nội	Ba
6	Hệ nâng cao		Đồng đội Nữ Tuyển	Tỉnh Quảng Ninh	Nhất
				Tỉnh Thái Bình	Nhì
				Tỉnh Bắc Giang	Ba
7	Hệ nâng cao		Đồng đội Nam Trẻ	Tỉnh Gia Lai	Nhất
				Đoàn Quân đội	Nhì
				Tỉnh Bình Thuận	Ba
8	Hệ nâng cao		Đồng đội Nữ Trẻ	Đoàn Quân đội	Nhất
				Tỉnh Hà Tĩnh	Nhì
				Tỉnh Cao Bằng	Ba

Stt	Đối tượng	Cự ly thi đấu	Nội dung thi đấu	Cá nhân - Tên đội	Đạt giải
9	Hệ nâng cao		Toàn đoàn	Đoàn Quân đội	Nhất
				Tỉnh Bình Định	Nhì
				Tỉnh Lai Châu	Ba
10	Hệ phong trào	Marathon (42,195km)	Cá nhân Nam chung cuộc	Vận động viên Nguyễn Văn Long - Thành phố Hồ Chí Minh	Nhất
			Cá nhân Nữ chung cuộc	Vận động viên Hà Thị Hậu - Tỉnh Lào Cai	Nhất
11	Hệ phong trào	Marathon (42,195km)	Cá nhân Nam lứa tuổi từ 16-34 tuổi	Vận động viên Đặng Anh Quyết - Câu lạc bộ Vạn Phúc Runners, Thành phố Hồ Chí Minh	Nhất
				Vận động viên Trịnh Đình An - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Nguyễn Phương Quang - Thành phố Hà Nội	Ba
			Cá nhân Nữ lứa tuổi từ 16-34 tuổi	Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Anh - Câu lạc bộ Ultra trailer VUT, Thành phố Hà Nội	Nhất
				Vận động viên Nguyễn Thị Trà Giang - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Phạm Thị Mỹ Duyên - Thành phố Hà Nội	Ba
12	Hệ phong trào	Marathon (42,195km)	Cá nhân Nam lứa tuổi từ 35-44 tuổi	Vận động viên Hoàng Đức Huy - Câu lạc bộ HBPR, Thành phố Hà Nội	Nhất
				Vận động viên Cao Ngọc Hà - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Lê Hoàng Gia - Tỉnh Bình Dương	Ba
			Cá nhân Nữ lứa tuổi từ 35-44 tuổi	Vận động viên Nguyễn Thị Minh Hiền - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Nhất
				Vận động viên Trần Thu Trang - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Lộc Thị Thúy Giang - Thành phố Hà Nội	Ba
13	Hệ phong trào	Marathon	Cá nhân Nam lứa tuổi từ	Vận động viên Lê Văn Tuấn Anh - Tỉnh Lào Cai	Nhất

Stt	Đối tượng	Cự ly thi đấu	Nội dung thi đấu	Cá nhân - Tên đội	Đạt giải
		(42,195km)	45 tuổi trở lên	Vận động viên Phạm Văn Hưng - Câu lạc bộ TSR, Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Phan Tuấn Sơn - Thành phố Hồ Chí Minh	Ba
			Cá nhân Nữ lứa tuổi từ 45 tuổi trở lên	Vận động viên Nguyễn Phan Thùy Vân - Thành phố Hà Nội	Nhất
				Vận động viên Trịnh Thị Oanh - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Đào Thị Hằng - Thành phố Hà Nội	Ba
14	Hệ phong trào	Bán Marathon (21,1km)	Cá nhân Nam chung cuộc	Vận động viên Trương Văn Tâm - Câu lạc bộ TCoaching, Thành phố Hồ Chí Minh	Nhất
			Cá nhân Nữ chung cuộc	Vận động viên Nông Thị Chang - Thành phố Hà Nội	Nhất
15	Hệ phong trào	Bán Marathon (21,1km)	Cá nhân Nam lứa tuổi từ 16-34 tuổi	Vận động viên Nguyễn Hoàng Hưng - Tỉnh Bình Dương	Nhất
				Vận động viên Nguyễn Xuân Sơn - Tỉnh Ninh Bình	Nhì
				Vận động viên Nguyễn Văn Tuyển - Thành phố Hà Nội	Ba
			Cá nhân Nữ lứa tuổi từ 16-34 tuổi	Vận động viên Thái Thị Hồng - Câu lạc bộ chạy Quận Long Biên VKL Runners, Thành phố Hà Nội	Nhất
				Vận động viên Lê Thị Thanh Quỳnh - Tỉnh Bình Dương	Nhì
				Vận động viên Tạ Thị Thu - Tỉnh Thái Nguyên	Ba
16	Hệ phong trào	Bán Marathon (21,1km)	Cá nhân Nam lứa tuổi từ 35-44 tuổi	Vận động viên Trương Việt Thành - Tỉnh Thanh Hóa	Nhất
				Vận động viên Hồ Chí Thiên - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Đinh Duy Khánh - Câu lạc bộ 247, tỉnh Quảng Ngãi	Ba
			Cá nhân Nữ lứa tuổi từ	Vận động viên Hạnh Nguyễn - Thành phố Hà Nội	Nhất

Stt	Đối tượng	Cự ly thi đấu	Nội dung thi đấu	Cá nhân - Tên đội	Đạt giải
			35-44 tuổi	Vận động viên Vương Thị Hiền - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Nhì
				Vận động viên Trịnh Mai Anh - Thành phố Hà Nội	Ba
17	Hệ phong trào	Bán Marathon (21,1km)	Cá nhân Nam lứa tuổi từ 45 tuổi trở lên	Vận động viên Nguyễn Đông Định - Câu lạc bộ Green Star Runners, Thành phố Hà Nội	Nhất
				Vận động viên Nguyễn Hữu Thức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Nhì
				Vận động viên Nguyễn Thành Thảo - Tỉnh Bình Dương	Ba
			Cá nhân Nữ lứa tuổi từ 45 tuổi trở lên	Vận động viên Trần Thị Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Nhất
				Vận động viên Thái Thu Trang - Thành phố Hà Nội	Nhì
				Vận động viên Nguyễn Phương Lan - Thành phố Hà Nội	Ba
18	Hệ phong trào	10km	Cá nhân Nam	Vận động viên Nguyễn Đình Tuấn - Câu lạc bộ Trio H24, Thành phố Hà Nội	Nhất
				Vận động viên Giàng A Trùng - Tỉnh Lai Châu	Nhì
				Vận động viên Đoàn Bùi Thanh Trường - Tỉnh Bình Định	Ba
			Cá nhân Nữ	Vận động viên Nguyễn Thị Nga - Thành phố Hồ Chí Minh	Nhất
				Vận động viên Phan Thị Minh - Câu lạc bộ Runner Sapa, tỉnh Lào Cai	Nhì
				Vận động viên Bùi Thị Kim Phượng - Tỉnh Hòa Bình	Ba
19	Hệ phong trào	5km	Cá nhân Nam	Vận động viên Lò Bảo Tâm - Tỉnh Lai Châu	Nhất
				Vận động viên Bàn Thanh Tuyền - Tỉnh Hòa Bình	Nhì
				Vận động viên Đoàn Như Đức - Tỉnh Thanh Hóa	Ba
			Cá nhân Nữ	Vận động viên Hoàng Thị Toán - Tỉnh Lai Châu	Nhất

Stt	Đối tượng	Cụ ly thi đấu	Nội dung thi đấu	Cá nhân - Tên đội	Đạt giải
				Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Tỉnh Khánh Hòa	Nhì
				Vận động viên Đinh Thị Hân - Tỉnh Hòa Bình	Ba